

ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều ngày 12/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương về dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương...

triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, toàn thôn còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,5%. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến 15.000m² đất làm giao thông thủy lợi nội đồng và đóng góp trên 1 tỷ đồng làm các tuyến đường giao thông trong khu dân cư với tổng chiều dài trên 4,7km. Hoạt động xã hội, từ thiện được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Hàng năm, thôn An Cơ Bắc có trên 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.



Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

cán bộ, đảng viên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thấu hiểu đời sống của các tầng lớp nhân dân. Với chủ đề trong dịp này vừa là trách nhiệm

và là tình cảm của tất cả cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả thôn An Cơ Bắc đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Thanh Tân nói chung, thôn An Cơ Bắc nói riêng quan tâm giúp đỡ để 58 hộ nghèo trong xã, 4 hộ nghèo trong thôn vươn lên thoát nghèo bền vững. MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với mặt trận trong tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác mặt trận trong tình hình mới. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà khu dân cư và các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

ĐÀO QUYÊN - THANH TÂM



Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội.

TAO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh bàn việc gia hạn thời gian thuê đất và kế hoạch khuyến công giai đoạn 2021 - 2025. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

quyết thời gian gia hạn sử dụng đất cho doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất phương án giải quyết những trường hợp doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ở khu vực nội thành trong thời gian quy hoạch được phê duyệt; những trường hợp được gia hạn thời gian thuê đất đến năm 2030, 2040 hoặc thời gian sử dụng đất dài nhất tại các khu, cụm công nghiệp... Kết luận về nội dung gia hạn thời gian thuê đất cho doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc gia hạn thời gian thuê đất cho doanh nghiệp là cần thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chủ trương

của Tỉnh ủy theo Kết luận số 66-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá cụ thể các quy hoạch và thực trạng sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất, mức độ ảnh hưởng đến môi trường của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, từ đó tính toán thời gian gia hạn thuê đất cho doanh nghiệp phù hợp. Đối với dự án không phù hợp quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường ở trong hay ngoài khu, cụm công nghiệp đều phải di dời và không gia hạn thời gian thuê đất. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện kinh tế trọng điểm, đánh giá thực trạng thời hạn thuê đất của doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, để xuất quan điểm, phương án về thời hạn cho thuê

KỶ HỢP THỦ MƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 như: Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; thực hiện nghiêm quy định

về đầu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai; đẩy nhanh công tác cơ bản hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo để án đã được phê duyệt. Năm 2021, tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia, cơ chế điều tiết một số khoản thu đã được Quốc hội quyết định trong giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội và kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; cho phép tiếp tục sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường để thực hiện một số nội dung có tính chất

đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14. Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ưu tiên cho các mục tiêu đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đồng thời bổ sung thêm đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong phân bổ ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện của ngân sách địa phương. Dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng; ưu tiên bố trí

kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các chuyên khoa phong, lao, tâm thần; bảo đảm kinh phí triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã. Trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương. Hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội,

MTTQ Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Tiếp chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và dự thảo Nghị quyết về thị trường và dự thảo Nghị quyết quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Trước đó vào phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành các nội dung như: thảo luận ở tổ hội trường về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

HƯNG HÀ, QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

5 năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện Hưng Hà đã góp phần phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm, quý "Vi người nghèo" của huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 175 nhà đại đoàn

kết, tặng trên 10.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Hàng năm, toàn huyện có 89,2% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 91,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; gần 60% đồng hộ đạt danh hiệu đồng hộ văn hóa; 579 lượt chùa đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu; 148 lượt xã hộ đạt danh hiệu xã văn minh. Nhân dịp này, trên 100 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất

sắc trong công tác mặt trận đã được tặng kỷ niệm chương và được tuyên dương, khen thưởng. \* Sáng ngày 12/11, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sơ kết 5 năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020. Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", huyện Quỳnh Phụ

đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả, giúp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Đời sống văn hóa, sự nghiệp giáo dục, công tác phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các đoàn thể và nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí

hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... Sau 5 năm, quý "Vi người nghèo" hai cấp trong huyện đã vận động được gần 9,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 78 nhà đại đoàn kết. Công tác "Đến ơn đáp nghĩa", chăm lo cho các đối tượng chính sách số tiền 2,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,38%; 91,53% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 87,93% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 96,2% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động đào tạo qua các năm đạt 63%...

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG Y TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

hội đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên, đa dạng hóa mô hình khám, điều trị tại các phòng chẩn trị. Hàng năm, 13 phòng chẩn trị tập thể của các cấp hội và 380 phòng chẩn trị của hội viên đã tổ chức khám chữa bệnh cho trên 500.000 lượt bệnh nhân. Bên cạnh đó, mỗi năm hội viên các cấp hội đều tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu; nghiên cứu khoa học... Với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, hội viên các cấp hội, Hội Đồng y tỉnh đã có bước phát triển vững chắc, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng Hội Đồng y tỉnh bức trướng mang dòng chữ: Hội Đồng y tỉnh đoàn kết, đổi mới, kế thừa, phát triển. Nhân dịp này, 6 tập thể, 31 cá nhân được Trung ương Hội Đồng y Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2014 - 2019.

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần với đồng bào các tỉnh miền Trung. MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tỉnh miền Trung để đánh giá thiệt hại thiên tai và nhu cầu của nhân dân địa phương, từ đó có hình thức hỗ trợ kịp thời và hàng hóa thiết thực nhất, giúp đồng bào vùng thiên tai sớm khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

\* Từ ngày 9 - 12/11, đoàn công tác của huyện Quỳnh Phụ tổ chức chương trình đi thăm, động viên, hỗ trợ đồng bào một số địa phương tại tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng của thiên tai. Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương trao trên 1.000 suất quà, trị giá 400.000 đồng/suất tới nhân dân các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh), xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) và thị xã Quảng Trị.

Thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả

Chiều ngày 12/11, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và nông dân 8 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh đi thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

Nhận thấy hiệu quả từ trồng rau chuyên canh cao hơn rất nhiều so với cây lúa nên những năm qua nông dân xã Quỳnh Hải chuyển đổi tối đa diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu. Đến nay, diện tích chuyên canh rau màu toàn xã đạt 170ha trong tổng số trên 350ha đất nông nghiệp; luân canh 6 - 7 vụ/năm, thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng/ha/năm. Để phát triển bền vững, HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Hải đã thực hiện và nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn với diện tích 8,2ha. Đặc biệt, năm 2020 Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã hỗ trợ địa phương triển khai mô hình trồng rau hữu cơ với quy mô 1,5ha đối với cây su hào.

Tại điểm tham quan, các đại biểu đã được chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi sang cây trồng mới hiệu quả cao hơn; kỹ thuật thâm canh rau trái vụ; các tiến bộ kỹ thuật áp dụng nâng cao năng suất, giá trị cây trồng... Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao cách thức triển khai, hiệu quả của mô hình chuyển đổi từ lúa sang rau màu của xã Quỳnh Hải đồng thời khẳng định thời gian tới Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tổ chức tập huấn, phân bổ kinh phí hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Thái Bình mô các lớp tập huấn về quy trình sản xuất cây màu an toàn, sản xuất hữu cơ đến với đồng bào nông dân trong tỉnh.

NGÂN HUYNH

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

\* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 12/11, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có 52,5 triệu người nhiễm và 1,29 triệu người tử vong do Covid-19. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 12/11, cả nước có thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.253 bệnh nhân, trong đó 1.093 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 125 bệnh nhân đang điều trị và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị đã có 47 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 15.500 người. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 12/11, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Số chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) còn 2 người, giảm 21 người so với ngày 11/11. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 12/11 vẫn là 9.335 mẫu.

\* Sáng ngày 12/11, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.

Tại hội nghị, trên 400 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư thông tin, phổ biến các nội dung về tình hình dịch Covid-19 tại cộng đồng. Nước ta hiện nay cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19, cả nước tích cực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng bao gồm tại hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trường học, tại doanh nghiệp... trong trạng thái bình thường mới theo phương châm "chung sống an toàn" và thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế).

HOANG LANH - HÀ PHƯƠNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885